

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 30.17 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 30.10-30.25

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.17 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 30.10-30.25

\*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.17 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา การลงทุนกลับมาคึกคัก เมื่อตัวเลขตลาดแรงงานในสหรัฐที่แข็งแกร่ง หนุนให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดดัชนี S&P500 พุ่งขึ้นแตะระดับ 3066 จุด ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นเพียง 2bps มาที่ระดับ 1.71%

ในสัปดาห์นี้ ต้องจับตาไปที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันพุธ ซึ่งคาดว่าจะมีมติ “คงอัตราดอกเบี้ย” ที่ระดับ 1.50% ตามเดิม แม้ในระยะสั้นเงินบาทจะแข็งค่าและภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หนุนให้สามารถลดดอกเบี้ยได้ แต่รปท.น่าจะเลือกรับมือด้วยนโยบายที่ตรงประเด็นมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการชะลอการใช้นโยบายควบคุมการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ หรือการสนับสนุนเงินทุนไหลออกเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้เงินบาทสามารถอ่อนค่าได้มากขึ้น

สำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ในช่วงนี้มีโอกาสเห็นเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งขึ้นเทียบกับสกุลเงินเอเชียได้ ในกรณีที่ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐสดใสและบอนด์ยีลด์ไม่ปรับตัวลง

แนวโน้มตลาดในระยะถัดไปต้องจับตาไปที่นโยบายการเงินในฝั่งของยุโรป และภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นหลัก เพราะถ้าเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการค้า ไม่ว่าจะเกิดจากข้อตกลง Phase I ระหว่างสหรัฐและจีน หรือการชะลอการเก็บภาษีระหว่างสหรัฐและยุโรป ก็น่าจะทำให้ตลาดเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) และสกุลเงินทั่วเอเชีย รวมถึงเงินบาทจะแข็งค่าต่อ

คาดการณ์ค่าเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.10-30.25 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทในสัปดาห์ที่ระดับ 29.90-30.40 บาท/ดอลลาร์

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.21 วันศุกร์ 97.23

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,005.31 ล้านบาท

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 891.28 ล้านบาท

\*รปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.163 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้